

อีลิทคอร์ ตัดอันดับ 16 สุดยอดผู้จัดจำหน่ายระบบ BSS ของโลก

มุมไบ, อินเดีย และดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-17 ธ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เฮฟวี รีดดิ้ง วิเคราะห์บริษัทผู้จัดจำหน่ายระบบ BSS ชั้นนำ 16 รายในรายงาน “Monetizing Data: The Role of BSS in the Digital Revolution”

อีลิทคอร์ (Elitecore) บริษัทชั้นนำผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการนโยบาย ระบบค่าใช้จ่ายและค่าบริการ และรายได้ ประกาศว่า บริษัทได้เป็น 1 ใน 16 สุดยอดผู้จัดจำหน่ายระบบ BSS ชั้นนำของโลกที่ได้มีการระบุไว้ในรายงานล่าสุด* จากการจัดอันดับโดยบริษัท เฮฟวี รีดดิ้ง (Heavy Reading) ซึ่งเป็นการเก็บประวัติผู้จัดจำหน่ายระบบ BSS ชั้นนำตามคุณสมบัติโซลูชันหลักที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มผลตอบแทนประกอบการได้สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่การติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน

(โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701>)

อารี บานเนอร์จี (Ari Banerjee) นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท เฮฟวี รีดดิ้ง กล่าวว่า “หากผู้ประกอบการต้องการสร้างผลประกอบการสูงสุดจากข้อมูล (Data Monetization) ให้เป็นจริง ผู้ประกอบการเหล่านี้จำเป็นต้องมีโครงสร้างระบบ BSS ที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถสร้างแผนงานตามลำดับความต้องการส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการในระบบ LTE, MVNO หรือ Cloud ด้วยการยกระดับความเข้าใจเครือข่ายที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจได้มากขึ้น อีลิทคอร์นำเสนอความได้เปรียบในการแข่งขันที่โดดเด่นให้แก่ผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มที่มีการผนวกรวมและตั้งอยู่บนระบบ IP ทั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนทั้งระบบ BSS, OCS แบบเรียลไทม์ขั้นก่อนบูรณาการ และแบบเดี่ยว รวมถึงแพลตฟอร์มตามนโยบาย หรือส่วนประกอบโมดูลาร์”

แพลตฟอร์มของอีลิทคอร์นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ อาทิ ระบบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเดี่ยวสำหรับการชำระเงินแบบพรีเพดและโพสต์เพด, ระบบการบริหารจัดการงบดุลแบบเรียลไทม์, นโยบายแบบบูรณ

าการ และการเรียกเก็บเงิน, ระบบบริการเน้นคุณภาพ (QoS), ระบบ DPI ชั้นก่อนบูรณาการพร้อมระบบร่วมต่างๆ, บัญชีรายชื่อแบบรวมศูนย์, ระบบบริหารจัดการการให้บริการแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ, การแจ้งเตือนยอดคงเหลือตามความต้องการของลูกค้า และระบบสนับสนุนสำหรับการชำระเงิน และการบริหารจัดการสัญญาต่างๆ

ดาห์วัล โวร่า (Dhaval Vora) รองประธานฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์จากบริษัท อีลิทคอร์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า “เราถือว่าความสำเร็จในด้านบริการ BSS นั้นมาจากอีลิทคอร์ ซึ่งทำให้เราสามารถกำหนดแผนการณส่วนบุคคลที่ระบถึงการใช้งานอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันต่างๆ จากความเข้าใจเชิงลึกที่มีต่อลูกค้ามากขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า, ร่นระยะเวลาในการทำการตลาดสำหรับบริการใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายหลายรายทั่วแวดวงผู้ให้บริการ 4G เพื่อลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว (CapEx)”

*รายงาน “Monetizing Data: The Role of BSS in the Digital Revolution” โดยเฮฟวี ริดดิ้ง ลำดับที่ 11 เล่มที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

เกี่ยวกับ อีลิทคอร์

อีลิทคอร์ เทคโนโลยีส์ เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ไอทีระดับโลกโดยมีคาร์ไล กรุ๊ป (Carlyle Group) เป็นผู้ลงทุนในบริษัท ซึ่งให้บริการโซลูชัน BSS พร้อมด้วยโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่น และบริการชั้นก่อนบูรณาการต่างๆ บริการของอีลิทคอร์สามารถใช้งานได้กับระบบผู้จัดจำหน่ายขนาดใหญ่ นำไปสู่กลยุทธ์ CSP ซึ่งทำการตลาดได้รวดเร็วขึ้น และลดต้นทุนให้ต่ำลง ในฐานะที่อีลิทคอร์เป็นผู้ริเริ่มผลิตโซลูชันไอพี (IP) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงรองรับบริการยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยเพิ่มช่องในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วโลกบนเครือข่ายต่างๆ